



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่  
20 กันยายน 2563



## ประเด็นข่าว

### โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ สร.

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ไทยรัฐ, ข่าวสด, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, ศูนย์ข่าวแอฟฟิค, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, tnntnailand, thaigov, acnews, js100, thailandplus)

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า สถานการณ์ของประเทศไทยขณะนี้ผู้ติดเชื้อรายใหม่ส่วนใหญ่เป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ หลังจากรัฐบาลผ่อนปรนให้คนไทยจากต่างประเทศและชาวต่างชาติกลุ่มที่ได้รับสิทธิสามารถเดินทางเข้าประเทศไทย จนถึงขณะนี้ผู้เดินทางจาก 63 ประเทศ เข้ารับการกักตัวแล้ว 94,970 ราย พบผู้ติดเชื้อ 562 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.59 โดยประเทศที่เดินทางเข้ามามากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ มาเลเซียผ่านด่านพรมแดน สหรัฐอเมริกา ไต้หวัน ญี่ปุ่น และอินเดีย สำหรับสถานกักตัวที่รัฐกำหนดหรือสถานพยาบาลทางเลือก ผู้ที่เดินทางจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง หากติดเชื้อจะคิดค่าใช้จ่ายการรักษาจากประกันโควิด 19 ที่ทำไว้ก่อนการเดินทางเข้าประเทศ

**สื่อที่นำเสนอ :** กรมประชาสัมพันธ์

-พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมฯ ยังคงส่งเจ้าหน้าที่ออกติดตามการดำเนินการตามมาตรการ ทั้งการทำความสะอาดพื้นผิว สุกลักษณะอาหาร น้ำ ระบายระบายอากาศ ตามพื้นที่สาธารณะ โดยเฉพาะห้างสรรพสินค้า เพื่อให้มั่นใจว่าไม่เป็นแหล่งแพร่โรคโควิด 19

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ คอลัมน์ บุคคลในข่าว

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ชี้แจงการเสียชีวิตของ อดีหมัด มะมิมิน เจ้าหน้าที่ล่าม ก.แรงงาน ประจำกรุงริยาด ประเทศซาอุดีอาระเบีย เนื่องจากติดเชื้อจากต่างประเทศ และมาพักรักษาตัวในประเทศไทยตั้งแต่ต้นเดือน ก.ย. ในขณะที่มีอาการค่อนข้างหนัก เป็นเครื่องยืนยันว่าการติดเชื้อจะต้องไม่ตก

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, มติชน, เดลินิวส์, สยามรัฐ, สยามกีฬา, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ประชาไท, กรมประชาสัมพันธ์, คมชัดลึก, มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ข่าวสด, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแอฟฟิค, สำนักข่าวอิศรา, one31, js.100, mcot, mthai, newtv, nationtv, acnews, thaigov, innnews, springnews, tnntnailand, thansettaki, thebankokinsight j, sanook, kapook, workpointtoday, nationweekend, businessstoday)

-ศบค. แถลงสถานการณ์ในประเทศไทยวันที่ 19 ก.ย. พบผู้ป่วยรายใหม่ 3 ราย เป็นชายอายุ 2 ราย และชายชรา 1 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 3,500 ราย มีผู้หายป่วยเพิ่ม 10 ราย รวม 3,338 ราย ยังรักษาตัวในรพ. 103 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย เป็นลุ่มประจำสำนักงานแรงงาน ในประเทศซาอุดีอาระเบีย ทำให้เสียชีวิตสะสมเพิ่มเป็น 59 ราย

**สื่อที่นำเสนอ :** กรมประชาสัมพันธ์

-นายเอกรัฐ หลีเส็น ผวจ.นราธิวาส ออกคำสั่งด่วนที่สุดให้ประชาชนร่วมป้องกันตนเองตามมาตรการของ สร. อย่างเข้มงวดป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ระลอกใหม่

### ประเด็นผลกระทบ

1.การชุมนุมทางการเมือง

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, innnews, nationtv

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. กล่าวถึงความพร้อมของ สร. ในการรับมือการชุมนุมทางการเมือง ว่า ได้สั่งการให้นาระบบการบริหารงานด้านสาธารณสุขในภาวะฉุกเฉินมาบูรณาการใช้ใหม่ ซึ่งระบบและแผนงานต่างๆ มีอยู่แล้ว ทั้งเรื่องการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด 19 ดูแลผู้ชุมนุมที่มีโรคประจำตัว และเหตุฉุกเฉินอื่น ๆ ที่มีโอกาสเกิดขึ้น โดยสร. จะเข้าไปตั้งจุดคัดกรองตามจุดต่างๆ และเป็นจุดปฐมพยาบาลด้วย และยังเตรียมหน้ากากและเจลแอลกอฮอล์แจกจ่ายแก่ผู้ชุมนุม พร้อมทั้งวางระบบขนส่งผู้ป่วย ประสาน รพ.ในพื้นที่ใกล้เคียงไว้แล้ว ขอให้ให้ผู้ชุมนุมสวมหน้ากากขณะร่วมกิจกรรม

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน, เดลินิวส์, ประชาไท, ฐานเศรษฐกิจ, ข่าวหุ้น, สำนักข่าวอินโฟเควส, กรุงเทพธุรกิจ, newtv, nationtv, mcot, thaiqoute, js100, thaigov, thailandplus, innnews, sanook, thebangkokinsight

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า สร. มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลใน 3 ด้าน ได้แก่ 1.การป้องกันและควบคุมโรค โดยเฉพาะโควิด 19 ได้เตรียมเจ้าหน้าที่คัดกรองอุณหภูมิต่างๆ เตรียมหน้ากอกอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ อย่างละ 100,000 ชิ้น ไปแจกจ่ายให้กับประชาชน แนะนำผู้ที่มีอาการของระบบทางเดินหายใจ มีไข้ ไม่ควรเข้าร่วมกิจกรรม และผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน จะต้องสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะให้ได้มากที่สุด และหมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 2.การดูแลเรื่องโรค ขอให้ผู้ที่ไปโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิต และอื่นๆ เขียนรายละเอียดด้านสุขภาพและพกติดตัวไว้เสมอ และ 3.การจัดหน่วยบริการส่งต่อ โดยประสานกับรพ.รัฐ 10 แห่งและเอกชน 10 แห่ง เป็นหน่วยรับส่งต่อผู้ป่วยกรณีมีการเจ็บป่วยฉุกเฉิน และสามารถใช้บริการ UCEP ได้

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ไทยรัฐ, ข่าวสด, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, ศูนย์ข่าวแอฟฟิค, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ,

## ประเด็นข่าว

tnntnailand, thaigov, acnews, js100, thailandplus)

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า สธ. เป็นห่วงสุขภาพผู้ที่เข้าร่วมการชุมนุมทางการเมือง ขอให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าตลอดเวลา และเปลี่ยนบ่อย ๆ หรือเมื่อหน้ากากเกิดความชื้น ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ หลีกเลี่ยงการนำมือสัมผัสบริเวณใบหน้า เลี่ยงการตระโกนเนื่องจากอาจเกิดฝอยละอองน้ำลาย น้ำมูกกระจายและสัมผัสผู้อื่นได้ หากเป็นไปได้ขอให้ไม่ปะปนกันในกลุ่มขนาดใหญ่ ให้รวมกลุ่มขนาดเล็กและตั้งกลุ่มไลน์ระหว่างกัน หากพบการติดเชื้อจะสามารถติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิด เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมโรคได้ง่ายขึ้น

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ไทยรัฐ, แนวหน้า, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, คมชัดลึก, ข่าวสด, one31, thainews, innnews, mcof

-พล.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ระบุ ได้ประสานกับ ม.ธรรมศาสตร์ ตั้งจุดคัดกรองโควิด 19 จุดที่ 1 และ 2 ที่ประตูทางเข้า ม.ธรรมศาสตร์ จุดที่ 3 ประตูทางเข้าถนนท่าพระจันทร์ และจุดที่ 4 ทางเข้าออกถนนพระอาทิตย์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของกรมควบคุมโรคร่วมตรวจ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยโพสต์

-รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เตือนการชุมนุมในช่วงที่มีโรคระบาดคือการเพิ่มความเสี่ยง หากระบาดรุนแรงรอบ 2 อาจไม่เหลือทรัพยากรมากพอที่จะเยียวยาและฟื้นฟู ขออย่าให้แต่ละคนป้องกันตัวให้ดี

### 2.ต่างดาวล้นห้องกัก

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ไทยรัฐ

-สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ชี้แจงประเด็นคนต่างดาวล้นห้องกัก ว่า การเคลื่อนย้ายผู้ต้องกัก 388 รายไปดูแลยังห้องกักส่วนภูมิภาคและห้องกักบางเขนในส่วนกลาง เนื่องจากต้องปรับปรุงอาคารห้องกักสวนพลูให้ดีขึ้น โดยเชิญกรมควบคุมโรคและสำนักงานเขตสาทร ประชุมกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19 หลายครั้ง ตั้งแต่ ม.ค. - 10 ก.ย. รั้งตัวคนต่างดาวรอการส่งกลับรวม 8,644 ราย ผลักดันส่งกลับ รวม 8,448 ราย แยกเป็นคนต่างดาว 3 สัญชาติ 6,316 ราย ยังไม่พบการติดเชื้อโควิด

### 3.การเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้าประเทศ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ acnews, thebangkokinsight

-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมด้วย นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผอ.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมควบคุมโรค แถลงข่าวการเตรียมความพร้อม State Quarantine, Alternative State Quarantine และ Alternative Hospital Quarantine เพื่อรองรับการเปิดรับนักท่องเที่ยวพักระยะยาว 270 วัน ว่า ผู้ที่จะเดินทางมาต้องเป็นการมาพำนักระยะยาว ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขและตกลงยินยอมกักตัวในห้องพัก 14 วัน ดังนั้น ผู้เข้ามาจึงเป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพ บางส่วนเป็นนักธุรกิจที่เข้ามาขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

-นพ.จักรรัฐ กล่าวว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติประเภทพิเศษ เน้นจากประเทศเสี่ยงต่ำ เป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพและนักธุรกิจที่มากระตุ้นรายได้ในประเทศ ก่อนเดินทางต้องมี Fit to fly ผลตรวจปลอดโควิด 19 ใน 72 ชั่วโมง มีกรมธรรม์ 1 แสนเหรียญสหรัฐฯ หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ชุมชนของประเทศต้นทาง เมื่อมาถึงต้องเข้าสู่ระบบการกักตัวที่ปลอดภัย ดำเนินการตรวจหาเชื้อ 3 ครั้ง มีการใช้แอปฯ ติดตามตัว และต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข นอกจากนี้ ต้องมีการอบรมผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเพื่อให้ดำเนินการตามมาตรการ จัดระบบกำกับติดตามการปฏิบัติตัว ป้องกันโรค สื่อสารให้ประชาชนและชุมชนเข้าใจ

### สถานการณ์ในต่างประเทศ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, สำนักข่าวอินโฟเควส, ผู้จัดการ, ประชาไท, isaranews, nationtv, xinhua)thai)

-WHO ยืนยันเกณฑ์การกักตัวเพื่อสังเกตอาการ 14 วัน เนื่องจากเป็นระยะเวลาสอดคล้องกับระยะพักตัวและการแพร่กระจายของเชื้อซึ่งมีหลักฐานอ้างอิงตามหลักวิทยาศาสตร์ หลังจากที่รัฐบาลฝรั่งเศสประกาศลดระยะเวลาการกักตัวเหลือเพียง 7 วัน และสหราชอาณาจักรกักตัวอย่างน้อย 10 วัน หลังได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อ และอีกหลายประเทศในยุโรปกำลังพิจารณาลดระยะเวลาการกักตัว

-**อังกฤษ** ออกแถลงการณ์ว่า บุคคลซึ่งเดินทางมาจากไทยและสิงคโปร์ไม่จำเป็นต้องเข้าสู่มาตรการกักตัว 14 วัน ยกเว้นในกรณีมีการแวะพัก หรือเดินทางผ่านประเทศหรือดินแดนที่ยังไม่ได้รับการยกเว้น ก่อนถึงปลายทางสหราชอาณาจักร นอกจากนี้ มีผลสำรวจระบุว่า คนทำงานในอังกฤษวันความปลอดภัยในสถานที่ทำงานช่วง COVID-19 คนทำงานรายได้น้อย มีความเสี่ยงมาก -ล่าสุดสถานการณ์โดยรวมหนักอาจต้องล็อกดาวน์รอบที่ 2

-**ฝรั่งเศส** พบผู้ติดเชื้อใหม่มากกว่า 13,000 รายในรอบ 24 ชั่วโมง ล่าสุดรัฐมนตรีคลังตรวจพบติดเชื้อ ต้องกักตัวอยู่ที่บ้านพัก

-**เวียดนาม** เริ่มเที่ยวบินแรกไปยังกรุงโตเกียวของญี่ปุ่น ซึ่งผู้โดยสารจะต้องมีใบรับรองผลทดสอบหาเชื้อโควิด 19 ที่เป็นลบ และออกให้ก่อนขึ้นเครื่องภายใน 72 ชั่วโมง

-**อินโดนีเซีย** ผู้ติดเชื้อเพิ่ม 4,168 ราย ในรอบ 24 ชั่วโมง เป็นสถิติรายวันสูงสุดตั้งแต่มีการแพร่ระบาด ผู้เสียชีวิต 9,448 ราย สูงที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียน

-**ฟิลิปปินส์** ประธานาธิบดี โรดริโก ดูเตอรเต ยืนยันกฎเหล็กต้องเว้นระยะห่าง 1 เมตรในระบบขนส่งมวลชน เพื่อยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อ

-**เมียนมา** มีผู้ป่วยใหม่เพิ่มอีก 424 ราย ใน 24 ชั่วโมง สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ ผู้ติดเชื้อสะสม 4,621 ราย เสียชีวิต 75 ราย

-**สเปน** กรุงมาดริดประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์คุมเข้มพื้นที่เสี่ยง หลังผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เริ่มบังคับใช้ 21 ก.ย. ส่งผลให้ประชาชนกว่า 850,000 คนใน 37 เขต ออกนอกบ้านได้เฉพาะไปทำงาน เรียนหนังสือ หรือไปรพ. ห้ามรวมกลุ่มเกิน 6 คน

-**เนเธอร์แลนด์** พบการระบาดระลอกใหม่ ผู้ติดเชื้อเพิ่มจำนวนมากโดยเฉพาะในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาและคนหนุ่มสาว ด้านรัฐมนตรีสาธารณสุข แถลงว่าตั้งแต่ 20 ก.ย.เป็นต้นไป คุมเข้มผับบาร์ และคาเฟ่ การจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวเกินกว่า 50 คนต้องได้รับอนุญาต

## ประเด็นข่าว

- อ่องกง จัดสรรงบประมาณ 8,400 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง จัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิด 19 ให้เพียงพอต่อประชาชนคนละ 2 โดส

- สถานการณ์ทั่วโลก พบผู้ป่วยเพิ่ม 319,240 ราย รวม 30,691,801 ราย หายป่วยแล้ว 22,334,506 ราย เสียชีวิต 956,421 ราย ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดในโลก 5 อันดับแรก คือ สหรัฐอเมริกา ป่วยเพิ่ม 51,345 ราย รวม 6,925,941 ราย อินเดีย ป่วยเพิ่ม 92,789 ราย รวม 5,305,475 ราย และบราซิล ป่วยเพิ่ม 39,991 ราย รวม 4,497,434 ราย ส่วนไทยอยู่ในอันดับที่ 131

**นโยบายส่งเสริมผู้ประกอบการสมุนไพร**

สื่อที่นำเสนอ : กรมประชาสัมพันธ์

- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เปิดเผยว่า ที่ประชุมคกก.นโยบายสมุนไพรแห่งชาติ มีมติเห็นชอบมาตรการส่งเสริมผู้ประกอบการสมุนไพร โดยให้เร่งพิจารณาความปลอดภัย คุณภาพ ประสิทธิภาพและประกาศเป็นรายการผลิตภัณฑ์สมุนไพรอ้างอิง เพื่อให้การอนุมัติผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีความรวดเร็ว ลดความยุ่งยากในการเตรียมเอกสารขออนุญาตของผู้ประกอบการ รวมทั้งได้ตั้งศูนย์ส่งเสริมผู้ประกอบการสมุนไพร เพื่อให้คำปรึกษาผู้ประกอบการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และให้ข้อมูลผู้ประกอบการสมุนไพรแบบครบวงจร พร้อมสนับสนุนสมุนไพรเป็น Product Champions

**พายุโนอ็อล**

สื่อที่นำเสนอ : กรมประชาสัมพันธ์

- นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า ช่วงวันที่ 18-20 ก.ย. 2563 ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากจากพายุโซนร้อนโนอ็อล จึงได้ให้ สสจ. และรพ.ในพื้นที่ที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลาก ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ประเมินความเสี่ยง สำรวจและวางแผนดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุในพื้นที่ เพื่อให้การดูแลต่อเนื่องหากเกิดน้ำท่วม เตรียมจัดทีมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และดำเนินการตามแผนรับมือป้องกันน้ำท่วมสถานบริการและเตรียมจุดบริการสำรองนอกรพ. ประชาชนเจ็บป่วยฉุกเฉินแจ้งขอความช่วยเหลือที่สายด่วน 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ region3

- พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้ศูนย์อนามัยทั่วประเทศเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและอุปกรณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม รองรับการเกิดเหตุภัยในพื้นที่เสี่ยง เช่น การจัดการสุขาภิบาลอาหาร การจัดการขยะ จัดหาน้ำสะอาด และชุดนายสะอาด ทั้งนี้ประชาชนควรระมัดระวังสัตว์และแมลงมีพิษที่มากับน้ำท่วม ขณะเกิดฝนฟ้าคะนองควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่ง ควรถอดวัตถุหรือเครื่องประดับที่เป็นโลหะออกจากร่างกาย และจอดรถห่างจากต้นไม้ใหญ่ ตึกสูง เสาไฟฟ้าหรือป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ หากอยู่ในอาคารควรปิดประตูหน้าต่างทุกบานและอยู่ห่างจากผนังอาคาร ประตูและหน้าต่าง ถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมด หากน้ำกำลังท่วม ให้ปลดสวิตซ์เพื่อตัดกระแสไฟฟ้า

**โรคไข้มาลาเรีย**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, bluechipthai

- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เผย ตั้งแต่ 1 ม.ค.-17 ก.ย. 2563 พบผู้ป่วยไข้มาลาเรียใน 51 จังหวัด 3,415 ราย เสียชีวิต 1 ราย จังหวัดที่พบผู้ป่วยมากที่สุด ได้แก่ ยะลา ตาก และกาญจนบุรี ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเกษตรกร เด็ก/นักเรียน และรับจ้าง คาดว่าจะยังพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในช่วงนี้ เนื่องจากประเทศไทยอยู่ในช่วงฤดูฝน เหมาะต่อการเจริญพันธุ์ของยุงซึ่งเป็นพาหะนำโรค โดยอาการเริ่มแรกจะเกิดขึ้นหลังจากถูกยุงกัดที่มีเชื้อกัดประมาณ 10-14 วัน โดยจะจับไข้ไม่เป็นเวลา ไข้ต่ำๆ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัวและกล้ามเนื้อ ตาเหลือง ตับหรือม้ามโต อาจมีอาการคลื่นไส้และเบื่ออาหารได้ หลังจากนั้นจะจับไข้เป็นเวลา มีอาการหนาวๆ ร้อนๆ เหงื่อออก อ่อนเพลียและเหนื่อย หากมีอาการกล่าวหลังเข้าไปในป่าหรืออาศัยอยู่ในป่าในช่วง 2 สัปดาห์ถึง 2 เดือนก่อนเริ่มป่วย ให้รีบไปพบแพทย์พร้อมแจ้งประวัติการเข้าป่า และขอเตือนประชาชนป้องกันตนเองไม่ให้โดนยุงกัด

**วัณโรคปอด**

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน คอสมันน์ ส่องโรคไขสุขภาพ, เว็บไซต์คมชัดลึก

- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เตือน วัณโรคเกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่ง พบได้ทุกส่วนของอวัยวะทั่วร่างกาย แต่ที่พบบ่อยที่สุดคือปอด สามารถแพร่กระจายจากการไอ จาม ถ่มน้ำลาย และขากเสมหะ ผู้ป่วยจึงควรป้องกันไม่ให้เชื้อวัณโรคแพร่กระจายสู่ผู้อื่นด้วยการปิดปากและจมูก ทุกครั้งเวลาไอหรือจาม แยกและทำลายขยะที่เปื้อนน้ำมูก น้ำลาย ไม่นอนร่วมกับผู้อื่น แยกเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ภาชนะใส่อาหาร

**รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยตัวเองทำลายสมอง**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, thailandplus, nationtv, bangkokinsight

- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยกรณีมีการส่งต่อในสื่อสังคมออนไลน์ขอความช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยตัวเองทำลายสารสื่อประสาทในสมอง วัย 15 ปี ได้รับรายงานจาก ผอ.สถาบันประสาทวิทยา ว่าได้ประสานงานกับ รพ.ต้นสังกัด เพื่อรับผู้ป่วยเข้ามารักษาที่สถาบันฯ แล้ว ทั้งนี้ รพ.เดิมที่ผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ แพทย์ได้ดูแลรักษาอย่างดี และมีแพทย์เฉพาะทางระบบประสาท แต่เพื่อความสบายใจของญาติ สถาบันฯ จึงขอรับรักษาผู้ป่วยและจะติดตามอาการอย่างใกล้ชิดต่อไป

**คำตอบแทนพิเศษ อสม.**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ

- จากกรณีการประชุม ครม. วันที่ 29 ก.ค. 2563 อนุมัติกรอบวงเงิน 3,622 ล้านบาท จากเงินกู้ 45,000 ล้านบาท ของ สธ. เป็นคำตอบแทนพิเศษให้กับ อสม. และ อสส. เพื่อเป็นกำลังใจให้ทุกคนในการปฏิบัติงานควบคุม ฝ้าระวังโรคโควิด 19 โดยจะโอนเงินคำตอบแทนตั้งแต่มี.ค. - ก.ย. 2563 รวม 3,500 บาท เข้าบัญชี อสม. วันที่ 21 ก.ย. นี้

## ประเด็นข่าว

**ยกเลิกสัญญาคลินิกบัตรทอง**

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. กล่าวถึงกรณีสปสช. ยกเลิกสัญญาคลินิกชุมชนอบอุ่นและ รพ.เอกชน ในกทม. 64 แห่ง ทำให้กระทบผู้มีสิทธิบัตรทอง 8 แสนราย ว่า ในช่วงที่จัดหาหน่วยบริการแห่งใหม่ทดแทน สปสช. ได้ออกแนวทางให้กับประชาชนเข้ารับบริการในกรณีต่างๆ ดังนี้ 1.เจ็บป่วยทั่วไปหรือมีแผนการรักษาพยาบาลกับหน่วยบริการทั้ง 64 แห่ง สามารถเข้ารับบริการต่อเนื่องได้ที่รพ.รัฐ รพ.เอกชนในระบบบัตรทอง หรือศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้าน โดยไม่ต้องใช้หนังสือส่งตัว 2.รายชื่อนักเรียนได้ที่ <https://bkk.nhso.go.th/ucs-around-me/> 2.ผู้ป่วยที่มีหนังสือส่งตัวเดิม เข้ารับบริการที่รพ.รับส่งต่อได้โดยไม่ต้องใช้หนังสือส่งตัว แต่หาก รพ.รับส่งต่อถูกยกเลิกสัญญาด้วย สามารถเข้ารับบริการที่รพ.รัฐใกล้บ้านโดยไม่ต้องใช้หนังสือส่งตัว 3.เจ็บป่วยฉุกเฉินเข้ารับบริการได้ที่รพ.รัฐ ศูนย์บริการสาธารณสุข รพ.เอกชน ที่อยู่ในระบบ หรือหากเป็นสิทธิ UCEP เข้ารับบริการที่รพ.เอกชนใกล้บ้านได้ 4.กรณียังนอนรักษาตัวในรพ.ที่ถูกยกเลิกสัญญา แต่ยังไม่สิ้นสุดแผนการรักษา ใช้สิทธิรักษาต่อเนื่องได้จนอาการดีขึ้น และ 5.ผู้ป่วยที่มีนัดผ่าตัดหรือแอดมิตเป็นผู้ป่วยในตั้งแต่ 18 ก.ย. 2563 กับรพ.ที่ถูกยกเลิก 7 แห่ง ให้แจ้งชื่อ วันนัดผ่าตัด และเบอร์โทรศัพท์ มาที่สายด่วน 1330 เจ้าหน้าที่จะประสานหน่วยบริการให้ได้รับการรักษาและได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

**การเข้าถึงความรู้เรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์**

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ คอลัมน์ teen club

-นพ.มานัส งามเกียรติศักดิ์ รอง ผอ.สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กล่าวว่า กรมอนามัยมีนโยบายมอบบริการการคุมกำเนิดฟรีเพื่อส่งเสริมให้วัยรุ่นและสตรีที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมสามารถเข้าถึงบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ สร้างเกราะป้องกันวัยรุ่นไทยด้วยการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์และการคุมกำเนิด และได้เปิดตัว Line Official Account TEEN CLUB เพื่อเป็นช่องทางให้คนทั่วไป โดยเฉพาะวัยรุ่น ได้เข้าถึงความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์ การคุมกำเนิด สิทธิและข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์กับวัยรุ่น โดยจะเป็นศูนย์กลางความรู้ต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบบทความและวิดีโอ และสามารถเช็คสิทธิในการเข้ารับบริการด้านการคุมกำเนิด ค้นหาสถานบริการที่ให้บริการคุมกำเนิด มีฟีเจอร์บันทึกประจำเดือน ช่วยเช็คการมาของรอบเดือน และมีบริการสายด่วน 1663 และ Chat Bot ตอบคำถามเพื่อวัยรุ่นโดยเฉพาะ

**ข่าวปลอมโซเชียลมีเดียทำให้เกิดภาวะน้ำในหูไม่เท่ากัน**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ, js100

-ตามที่มีคำแนะนำเรื่อง โซเชียลมีเดียมีผลกระทบต่อระบบไหลเวียนของโลหิต ถ้ากินมากจะทำให้ประสาทหูเสื่อม ท่อน้ำในหูชั้นในโป่ง และแตก เกิดภาวะน้ำในหูไม่เท่ากัน หูดับ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมการแพทย์ พบว่าเป็นข้อมูลบิดเบือน โรคน้ำในหูไม่เท่ากันมักจะไม่ทราบสาเหตุการเกิดที่ชัดเจน จะมีอาการเวียนศีรษะ มีเสียงดังผิดปกติในหู และการได้ยินลดลงแบบประสาทหูเสื่อมชั่วคราว ขอความร่วมมือประชาชนไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว

**สำนักสารนิเทศ**

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2

☎ 0 2591 8612-3

🌐 <http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel

